

แผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563

บมจ.อสสมท ได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ.อสสมท ออกเป็น 6 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

- 1) ความเสี่ยงจากกระบวนการออกอากาศวิทยุ
- 2) ความเสี่ยงจากกระบวนการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์
- 3) ความเสี่ยงจากกระบวนการออกอากาศโทรทัศน์
- 4) ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 5) ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตและจัดหารายการ
- 6) ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดผังรายการ

ทั้งนี้ จากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น พบว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการสุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในกระบวนการทำงานสำคัญของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร บมจ.อสสมท จึงได้หารือกับหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ ดังกล่าว อันได้แก่ หน่วยงานด้านโทรทัศน์ วิทยุ ข่าวดิจิทัล การตลาด การขาย จัดซื้อ ทรัพยากรมนุษย์ และวิศวกรรม เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และนำมาจัดทำเป็นแผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2563 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏตามตารางข้างท้าย

แผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563

การปรับปรุงการควบคุม		ปี พ.ศ. 2563												เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	
		มก	กย	มิค	พย	ทล	มิย	กค	ธค	กย	ตล	พย	ธค			
1	การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ 1.1 จัดอบรม / ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร 1.3 สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและบทลงโทษ														<ul style="list-style-type: none"> จัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการทำงานอย่างน้อย ปีละ 1 หลักสูตร จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน สัดส่วนของผู้ที่เข้ารับการอบรม / พัฒนา มีผลการประเมินหลังการอบรมฯ ดีขึ้นกว่าก่อนการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 	<ul style="list-style-type: none"> ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สบท.) ส่วนกำกับและดูแลธรรมาภิบาลองค์กร สำนักทรัพยากรมนุษย์ฯ ทุกหน่วยงาน